

**KẾ HOẠCH**  
**Xây dựng trường học “xanh, sạch, đẹp, an toàn”**  
**Năm học 2024 2025**

Căn cứ công văn số 4327/BGDĐT-GDTH ngày 14/8/2024 của Bộ GDĐT về việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho năm học 2024-2025;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, năm học 2024-2025,

Trường Tiểu học Phú Thành B xây dựng Kế hoạch xây dựng trường học “Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn” năm học 2024-2025, như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường nhằm xây dựng môi trường giáo dục Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh và nhân dân đóng trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng trường đạt Chuẩn quốc gia; xây dựng môi trường học đường văn minh, hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.

Thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại đơn vị.

**2. Yêu cầu**

Phát huy sự chủ động, sáng tạo của từng cá nhân, các bộ phận công tác; tăng cường công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn.

Tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; giáo dục học sinh có ý thức xây dựng trường, lớp luôn “Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn”.

Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm “Tiên phong – Năng động – Toàn diện” mang bản sắc riêng của trường Tiểu học Phú Thành B đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trong nhà trường.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học trong các cơ sở giáo dục.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Xây dựng trường học “Xanh”**

Duy trì và củng cố hệ thống cây xanh bóng mát trong khuôn viên nhà trường, thường xuyên kiểm tra đảm bảo An toàn. Chọn trồng bổ sung một số cây xanh đảm bảo an toàn, tăng tính thẩm mỹ.

Cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa... trong nhà trường thường xuyên được chăm sóc, tu bổ qua hoạt động thường kỳ và hoạt động tình nguyện thường xuyên. Hằng năm, nhà trường tổ chức phát động phong trào “Tết trồng cây”, “Làm việc tốt” để mỗi cán bộ nhân viên tích cực cùng cộng đồng tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường.

### **2. Xây dựng trường học “Sạch”**

Toàn bộ khuôn viên của nhà trường (gồm cả khu vực cổng trường, khu vực sát bên ngoài tường rào trường), các khối công trình, thiết bị phục vụ dạy học, làm việc, sinh hoạt của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo luôn sạch đẹp, thông thoáng, sắp xếp gọn gàng, khoa học, có tính giáo dục.

Đảm bảo đủ nguồn nước sạch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh uống và sử dụng hằng ngày. Hệ thống nhà vệ sinh đặt vị trí phù hợp, thoáng, đủ ánh sáng, có mái che, có bồn rửa tay; nhà vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi, có hệ thống nước được cung cấp liên tục; có đủ số lượng cho cán bộ, giáo viên và học sinh dùng theo quy định; có biện pháp quản lý, có nội quy quy định, hướng dẫn khi sử dụng tại các phòng làm việc, phòng lớp học, phòng chức năng và các công trình vệ sinh.

Rác thải được phân loại, thu gom theo quy định và xử lý hằng ngày; thùng đựng rác có nắp đậy – túi linon lót, được đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan; có nơi phân loại, tập kết và đưa đi xử lý rác phù hợp.

Hệ thống cống, rãnh thoát nước đảm bảo không gây ngập lụt, có tấm đậy an toàn; không có hồ nước đọng gây ô nhiễm. Nhà trường không có khói thuốc lá; xây dựng được nền nếp giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, môi trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quan điểm “Sạch như bệnh viện” ở mọi địa điểm.

Hướng dẫn, khuyến khích CBVC và học sinh tham gia tình nguyện để thực hiện lao động, vệ sinh trường lớp, tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, tạo cho học sinh có ý thức, thói quen bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh cá nhân (CBGV thực hiện biện pháp “Nêu gương”).

Tăng cường, chủ động quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện có theo hướng phân công và gắn trách nhiệm tới vị trí của học sinh, khu vực của cán bộ...., thực hiện thanh lý tài sản, thiết bị đối với tài sản, thiết bị đã hết khấu hao, hao mòn, hư hỏng không sử dụng được theo quy định của Luật Quản lý tài sản công, không để tài sản, thiết bị đã hư

hông, không sử dụng được không được thanh lý theo quy định, vẫn lưu trữ tại các phòng học, nhà đa năng, nhà kho, các hành lang...chiếm dụng diện tích, gây mất mỹ quan nhà trường.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá xếp loại đúng thực chất việc giữ vệ sinh các lớp hàng tuần, tháng và các khu vực đã được phân công nhiệm vụ cho lao công góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nhà trường.

### **3. Xây dựng trường học “Đẹp”**

Tiếp tục rà soát hiện trạng, báo cáo xin cải tạo các tòa nhà, các công trình đã xuống cấp đảm bảo tổng thể khuôn viên nhà trường đẹp, hiện đại, khoa học, hài hòa, tiện dụng với môi trường sư phạm, có sơ đồ cấu trúc tổng thể; hệ thống bồn hoa, cây cảnh được quy hoạch, xây dựng đảm bảo thẩm mỹ; các phòng học, phòng chức năng, biển

phòng đầy đủ; trang trí hợp lý, trang thiết bị được bài trí gọn gàng, khoa học, thẩm mỹ, có ý nghĩa giáo dục cao, phù hợp với cấp học; các pano, khẩu hiệu, băng rôn được treo ở các vị trí hợp lý, nội dung có ý nghĩa, có tính giáo dục cao, thường xuyên được sửa chữa, thay thế khi đã cũ, hỏng. Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ được treo trang trọng, đúng nghi thức quy định.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đeo thẻ và có trang phục, hành vi, ngôn ngữ, quy tắc ứng xử thực hiện đúng chuẩn mực theo quy định khi tham gia các hoạt động giáo dục.

### **4. Xây dựng trường học “An toàn”**

Khuôn viên, cổng trường, biển tên trường, tường rào, hàng rào, lan can nhà cao tầng, sân vườn, cây xanh đảm bảo an toàn, cảnh quan, môi trường thân thiện; công trình vệ sinh, nước sạch đảm bảo an toàn, vệ sinh.

Các thiết bị phục vụ dạy học, đồ dùng dạy học bảo đảm đúng quy chuẩn quy định, được quản lý, sắp xếp, hướng dẫn và sử dụng an toàn, phù hợp (đặc biệt là các dây kết nối tại các phòng học).

Hệ thống cấp điện, phòng cháy chữa cháy luôn được kiểm tra, đảm bảo an toàn, hoạt động bình thường; hệ thống công nghệ thông tin kết nối Internet và website đáp ứng yêu cầu dạy và học, được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nội dung an toàn, lành mạnh, phù hợp với độ tuổi học sinh; có hệ thống camera an ninh trước cổng trường, nhà xe và trong khuôn viên trường.

Đảm bảo công tác y tế trường học; bố trí 01 nhân viên phụ trách công tác y tế trường học đồng thời có cơ chế phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho học sinh; đảm bảo tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Phối hợp với các lực lượng chức năng truyền thông giáo dục hiệu quả về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sức khỏe, phòng tránh bệnh tật học đường, tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phù hợp trong giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao

nhận thức và ý thức cho học sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khi tham gia giao thông, tham gia mạng xã hội; phòng chống tệ nạn, chất gây nghiện, vi phạm pháp luật; phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, phòng ngừa xâm hại, bạo hành trẻ em; phòng chống cháy nổ, ứng phó thiên tai, nói không với bạo lực học đường.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường và phân công nhiệm vụ như sau:

Ông Nguyễn Văn Trớ – Hiệu trưởng, Trưởng ban: Phụ trách chung.

Ông Nguyễn Tấn Huy – Phó Hiệu trưởng, Phó ban thường trực: xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra các bộ phận thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Chỉ đạo giáo viên giảng dạy các nội dung xanh, sạch, đẹp, an toàn lồng ghép trong môn học các nội dung giáo dục môi trường, giữ vệ sinh chung; làm đồ dùng dạy học phù hợp; khai thác hiệu quả trang thiết bị đồ dùng hiện có đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng – Bí thư chi đoàn Phó ban: thực hiện việc tuyên truyền giáo dục học sinh thực hiện các hành vi văn minh, an toàn; giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung; nắm bắt và xử lý các va chạm các khúc mắc có nguy cơ tiềm ẩn xung đột và ầu đả đảm bảo An toàn an ninh trường học, ATGT, kiểm tra đánh giá công tác vệ sinh các lớp.

Ông Thái Vũ Linh – Chủ tịch công đoàn, Ủy viên: Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh, tài sản tại nơi làm việc, thực hiện biện pháp “Nêu gương” trong các hoạt động; tích cực tham gia các phong trào làm đồ dùng dạy học, hưởng ứng tết trồng cây; phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực....

Bà Đặng Thị Thúy Loan – Tổ trưởng tổ Văn phòng- Ủy viên: Đôn đốc các thành viên trong Tổ văn phòng làm tốt công tác rà soát CSVC để sửa chữa khắc phục kịp thời; các điều kiện liên quan đến an toàn phòng cháy, an toàn điện, an toàn các công trình xây dựng, an toàn cây xanh; đôn đốc các bộ phận bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh trường học; kiểm tra và đôn đốc bộ phận lao công thực hiện vệ sinh không gian trường học, các khu vệ sinh, xử lý rác thải theo đúng hợp đồng và các quy định.

Các ông /bà giáo viên chủ nhiệm - Ủy viên: triển khai tuyên truyền giáo dục đến các em học sinh thực hiện các yêu cầu “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn”, phối hợp với PHHS để tiến hành các công tác của kế hoạch, tăng cường các hoạt động XHH tại lớp và nhà trường. Kiểm tra và phản ánh kịp thời với Ban chỉ đạo các yếu tố mất an toàn tại phòng học lớp mình và liên quan đến học sinh của lớp mình

### **Kinh phí thực hiện**

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học “Xanh, Sạch, Đẹp, An toàn” của Trường Tiểu học Phú Thành B, năm học 2024-2025, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu và kêu gọi toàn thể các thành viên trong nhà trường, các tổ chức cá nhân quan tâm và đồng hành để xây dựng Trường Tiểu học Phú Thành B thực sự “Xanh, sạch đẹp, an toàn” là tiền đề xây dựng trường học hạnh phúc./.

***Nơi nhận:***

- Phòng GDĐT(báo cáo);
- BGH, mục III (chỉ đạo);
- Viên chức nhà trường (t/h);
- Website đơn vị;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**



**Nguyễn Văn Tró**